

## Đôi lời chia sẻ

*Làm sao để bạn chọn người cố vấn/mentor thích hợp cho bạn và cho doanh nghiệp của bạn?*

Bạn đang xem xét để tham gia chương trình SME và cần chọn người cố vấn/mentor thích hợp cho bạn và cho doanh nghiệp của bạn. Sau đây là một vài lời tôi muốn chia sẻ với bạn để bạn đạt kết quả tốt nhất.

- 1. Sự thành công của bạn tùy thuộc chính vào tài năng của bạn, sự kiên trì nỗ lực của bạn, các chiến lược và phương pháp kinh doanh bạn chọn, việc thực hiện và thời vận ("số") của bạn. Người mentor chỉ là người đồng hành để hỗ trợ bạn theo hướng đi mà bạn muốn chọn.*
- 2. Mentor có thể giúp bạn tập trung vào các vấn đề ưu tiên để bạn tìm ra được giải pháp thích ứng nhất bằng cách khuyến khích bạn đặt đúng câu hỏi và xét đến các vấn đề then chốt của doanh nghiệp. Theo đó mentor có thể chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến các vấn đề bạn đang gặp phải hay sẽ gặp phải trong tương lai.*
- 3. Bạn muốn tìm được một mentor mà bạn có thể tạo được một mối quan hệ cởi mở để người mentor có cơ hội điều dắt bạn về các vấn đề kinh doanh cũng như các kỹ năng sống làm sao cho bạn có thể phát triển cá nhân bạn trong khi lãnh đạo doanh nghiệp của mình. Vì thế bạn cần xem người cố vấn là người như thế nào, có những giá trị gì mà bạn đánh giá cao.*

Do vậy bạn cần tìm hiểu và giao lưu với các mentor của chương trình để xem người nào có thể thích ứng nhất với bạn. Tôi luôn luôn sẵn sàng tiếp xúc với bạn để bạn hiểu hơn về tôi và tôi cũng hiểu hơn về bạn.

Tôi sẽ nghiên cứu dự án kinh doanh của bạn để xem tôi có những kiến thức và kinh nghiệm nào thích ứng để hỗ trợ dự án của bạn. Bạn cũng có thể xem thông tin về tôi và tiếp xúc thẳng với tôi để hiểu thêm. Tại đây, tôi chỉ muốn nêu lên một số điểm mà bạn có thể quan tâm đến:

- ✦ Tôi đã sống và làm việc nửa cuộc đời tại Việt Nam và nửa cuộc đời tại Mỹ. Do đó tôi có thể chia sẻ với bạn kiến thức và tư duy theo kiểu Việt Nam cũng như theo kiểu Mỹ.*
- ✦ Tôi đã làm việc cho nhà nước Việt Nam (tại Miền Nam trước 1975) cũng như cho doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam và tại Mỹ trong nhiều lĩnh vực khác nhau.*

- ✦ *Tôi đỗ bằng Master về Kinh Tế tại Yale University (Mỹ) và bằng MBA tại Harvard Business School. Tôi rất thích chia sẻ kiến thức học được với các bạn trẻ tại Việt Nam vì vậy tôi đã dạy về chiến lược kinh doanh và khởi nghiệp (Entrepreneurship) tại Hanoi School of Business, Đại Học Quốc Tế, TP.HCM và Maastricht MBA Program (chương trình của Hà Lan tại Đại Học Bách Khoa, TP.HCM). Tôi cũng đã tham gia nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam trong nhiều năm qua như Chương trình SME Networking and Mentoring ngay từ lúc đầu.*

Chương trình SME Networking and Mentoring có rất nhiều mentor xuất sắc và bạn có thể tìm được người mentor thích hợp hơn là tôi. Nhưng dù sao, tôi cũng sẽ vui nếu có được duyên gặp bạn và biết bạn qua chương trình này.

Chúng ta đều hiểu khởi nghiệp là không thể chắc chắn sẽ thành công, dù chúng ta có áp dụng các chiến lược và phương pháp mà chúng ta đã xây dựng bài bản, theo đúng các nguyên tắc kinh doanh tốt nhất. **“Mưu sự tại Nhân, thành sự tại Thiên”** và thành công cần **“Thiên thời, Địa lợi, Nhân hoà”**, như ông bà chúng ta đã nói từ lâu. Hiểu như vậy thì chúng ta sẽ quan tâm đến các giá trị chúng ta theo đuổi (*gieo “nhân” tốt*) dù “quả” trong ngắn hạn cho dự án không như chúng ta mong muốn; thua “keo” này thì học hỏi kinh nghiệm để bày “keo” khác. Theo đó chúng ta có thể luôn luôn giữ được thái độ tích cực và tâm trạng thanh thản.

*Mentor, SME Networking & Mentoring – Ha Xuan Trung*